

ชงของบ150ล้านสร้างท่อส่งน้ำ

จากลำตะคองเข้าอ.เมืองโคราช/สวนลำไยจนทุเรียนยอยยืนต้นตาย

ภูมิภาค • วิกฤติภัยแล้งลำไยยืนต้นตายขยายวงกว้าง ชาวสวนชำแบกภาระหนี้สิน 8 ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองน้ำผลิตประปาหมดเกลี้ยง ชงของบ 150 ล้านบาทสร้างท่อแยกน้ำการเกษตรกับน้ำผลิตประปา จาก อ.สีคิ้ว ระยะทาง 15 กม.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ จากวิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนลำไย อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ทำให้ลำไยที่กำลังจะเก็บเกี่ยวต้องยืนต้นตายในหลายพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ เกษตรกรหลายรายประสบภาวะความเครียดจากการขาดทุน แต่ไม่ได้รับผลผลิต เพราะขาดแหล่งน้ำดิบ ซึ่งในปีที่แล้วนานกว่าทุกปี น้ำในคลองสาธารณะและแหล่งน้ำอื่นๆ แห้งขอด บางหมู่บ้านเดือดร้อน ไม่มีแม้แต่ น้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภค หน่วยงานเทศบาล หรือ อบต.ในพื้นที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำส่งให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่ก็ไม่เพียงพอกับความ ต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

น.ส.อัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พุ่งชนาน กล่าวว่า ปีนี้วิกฤติที่สุด ต้นลำไยของชาวบ้านหลายสวนที่กำลังจะได้เก็บผลผลิตในเดือนมีนาคม ขาดน้ำจนทำให้ยืนต้นตายเสียหายเป็นจำนวนมาก ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ส่งรถบรรทุกน้ำช่วยบรรเทาเรื่องอุปโภคบริโภค ส่วนแหล่งน้ำดิบที่จะใช้ในการเกษตร ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

นายเสรี สุวรรณรัตน์ เกษตรกรชาวสวนลำไย บอกว่า ปีนี้ตนเองลงทุนทำสวนลำไยหมดเงินกว่าล้านบาท จนลำไยเป็นลูกและจะเก็บผลผลิตภายในเดือนหน้า แต่ต้องมาประสบภัยแล้ง ไม่มีน้ำรดลำไย จนต้องทนนั่งดูลำไยที่กำลังจะได้ขายตายไปเรื่อยๆ จนจะหมดสวนอยู่แล้ว หนี้สินจากแหล่งเงินต่างๆ ที่กู้ยืมมาทำสวนก็ต้องมาจ่ายทุกเดือน จนทุกวันนี้ต้องเจอกับภาวะเครียด อยากวอนให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น เรื่องแหล่งน้ำ เรื่องปัญหาหนี้สิน รวมถึงการชดเชยผลผลิตที่เสียหาย เพื่อลดภาระให้กับชาวสวนในขณะนี้

ที่จังหวัดนครราชสีมา บริเวณริมลำน้ำลำตะคอง ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ แกนนำพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วยนายสุรวุฒิ เขิดชัย นายกเทศมนตรีนครราชสีมา, นายไพฑูริย์ พงษ์ภวนาเวช นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม หัวหน้าส่วนราชการ ชลประทาน จ.นครราชสีมา ผอ.เขื่อนลำนะคอง กรมทางหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวบ้าน 8 ตำบล กำลังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำดิบผลิตประปาไม่เพียงพอ รวมทั้งแหล่งน้ำสำรองก็แห้งขอดหลายจุด

นายสุวัจน์กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ตนได้รับการร้องขอจากประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องผลกระทบ

จากปัญหาภัยแล้ง จากการรายงานของทางชลประทานจังหวัด และ ผอ.เขื่อนลำนะคอง น้ำดิบที่มาตามธรรมชาติจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงเขื่อนลำนะคองมาถึงเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะนำไปผลิตน้ำประปา และมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำร่วมกันระหว่างด้านการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งปัญหาการกีดขวางทางน้ำทำให้มีผลกระทบพื้นที่ 8 ตำบลของ อ.เมืองโคราช ไม่มีน้ำดิบจากลำตะคอง

ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะในการที่จะแยกน้ำให้ชัดเจนระหว่างน้ำเพื่อการเกษตรจากเขื่อนลำนะคองเองกับน้ำเพื่อการผลิตประปา จึงมีแนวคิดที่จะสร้างท่อแยกส่งน้ำดิบบริเวณ อ.สีคิ้ว ใช้ระยะทางประมาณ 15 กม. ส่งบายพาสน้ำจากเขื่อนลำนะคองผ่านทางระบบท่อก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมชลประทาน โดยจะใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท ถ้าได้รับงบประมาณมากก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับเขต อ.เมือง สำหรับ 8 ตำบล อาทิ ต.ในเมือง, ต.หนองกระทุ่ม, ต.หมื่นไวย, ต.ปรุใหญ่, ต.จอหอ, ต.โคกสูง, ต.โคกกรวด และ ต.บ้านใหม่

“ปีนี้แล้งมากที่สุดในรอบ 40 ปี มีการประเมินปริมาณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ใน จ.นครราชสีมาว่าจะจะมีเพียงประมาณ 27% ของปริมาณกักเก็บน้ำ เป็นสัญญาณที่เราจะต้องรีบหามาตรการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดผลกระทบ” นายสุวัจน์กล่าว